

ทางเทพธิดา 2 พ.ย. 50 ๙.6

4

ธ.ก.ส.ปรับแผนสินเชื่อเน้นปล่อยกู้แม่บ้านมีวินัย

ธ.ก.ส.ปรับแผนสินเชื่อเกษตรกร เน้นปล่อย กู้กลุ่มสตรี-แม่บ้านในชนบทมากขึ้น ระบุ มี วินัยทางการเงินสูง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ในการแปรรูปผลผลิต แป้งก๋วยเตี๋ยวทั่วโลก พร้อมหนุนสินเชื่อลงชนบท พัฒนา เทคโนโลยีผลผลิตอาหาร

นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในการ ประชุมสินเชื่อเกษตรกรและชนบทโลกหัวข้อ "ความพอเพียงด้านอาหาร" เพื่อหาข้อสรุป ในการกำหนดทิศทาง และวิธีพัฒนาภาค เกษตรให้สอดคล้องระหว่างแหล่งอาหาร และประชากรในภูมิภาคต่างๆ วานนี้ (1 พ.ย.) ที่ประชุม มีความเห็นร่วมกันว่า ปัจจุบันการผลิตอาหารของโลก ถือว่าเพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลก และ

เป็นผลผลิตที่เกินความคาดหมายจากช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ที่ทั่วโลกกังวลว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนผลผลิตอาหาร

ปัจจุบันปัญหาความกังวลและความพอเพียงด้านอาหาร กลายเป็นเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ต้นทุน การผลิตเพิ่มสูงขึ้น และการย้ายแหล่ง อาหารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งให้ทันเวลา และสถานการณ์ ส่งผลให้การผลิอาหาร ของโลกต้องมีความรอบคอบ สอดคล้อง กับความต้องการด้วย

ดังนั้น ทุกประเทศจำเป็นต้องเร่ง พัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถ การจัดการดูแลสินเชื่อให้เพียงพอกับผู้ ผลิตในชนบทควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป้องกัน ผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งรัฐ

บาลและเอกชนต้องร่วมมือกันดูแลอย่างจริงจัง

"การประชุมครั้งนี้ได้รับความเห็น อย่างหลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศไทยมาก โดยเฉพาะในเรื่องความ ต้องการอาหารของแต่ละประเทศ ที่มีความ แตกต่างกัน เช่น จีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้า สำคัญ แม้จะสามารถผลิตอาหารเองได้มาก แต่ก็มีการบริโภคมากเช่นกัน ดังนั้นอาหาร บางส่วนจึงต้องอาศัยการนำเข้า" นาย ธีรพงษ์ กล่าว

นายธีรพงษ์ กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้ คนในชนบทมีความเสมอภาคด้านการเงิน ธ.ก.ส. ได้เสนอแนวความเห็นต่อที่ประชุมว่า ควรจะส่งเสริมการเงินแก่สตรีในระดับฐาน ราก เพราะสตรี มีวินัยการเงิน และมีบทบาท สำคัญในการแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลผลิต และดูแลสุขภาพอนามัยแก่คนใน ครอบครัว โดย ธ.ก.ส. จะบริการสินเชื่อให้ กลุ่มสตรีมากขึ้น เช่น สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน สินเชื่อกลุ่มแม่บ้าน ควบคู่กับการให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้วย

ด้านนายราล์ฟ ฮูทแมน ผู้แทนจาก องค์การสหประชาชาติ กล่าวว่า การเติบโต ทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ทำให้ ประชาชนมีรูปแบบการรับประทานอาหาร เปลี่ยนไป โดยหันมาบริโภคโปรตีนและ ไขมันมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เพราะมีการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และระบบ ชลประทาน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้รวดเร็ว ตามความต้องการ ซึ่งวิธีการดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำให้ภาคการเกษตรไม่มีความ ยั่งยืน